

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHÂN CHÍNH

BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH
TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2023

Thông tin tác giả: Họ tên: Dương Thị Hạnh
Năm sinh: 1972
Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính
Điện thoại:

Thông tin nhân vật: Họ tên: Phạm Quỳnh Trang
Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính
Điện thoại:

Thanh Xuân, tháng 12/2022

Cô giáo Phạm Quỳnh Trang- Nhà giáo tâm huyết sáng tạo.

Đi qua khoảng nắng sân trường

Nắng càng gay gắt càng thương học trò!

Đến với trường THCS Nhân Chính quận Thanh Xuân, bao thế hệ học sinh và thầy cô luôn nhớ mãi hình ảnh một cô giáo dạy Tiếng Anh rất tài năng mà lại cởi mở, dễ thương, đó chính là cô giáo Phạm Quỳnh Trang. Ai cũng biết rằng, trường THCS Nhân Chính là ngôi trường có bề dày truyền thống lịch sử, nơi dừng chân của biết bao thế hệ thầy và trò trong suốt những năm qua. Với phương châm “*Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo*”, nhà trường đã đóng góp một phần vào sự nghiệp chung của ngành giáo dục quận nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Để có được những kết quả đáng tự hào đó là nhờ sự phấn đấu không ngừng của Hội đồng sư phạm nhà trường và đặc biệt là của cô Tổ Trưởng Chuyên môn năng động vừa thông minh giỏi giang về chuyên môn vừa giàu tâm huyết và sáng tạo: cô Phạm Quỳnh Trang - giáo viên giảng dạy bộ môn Tiếng Anh, tổ trưởng chuyên môn tổ Tổng Hợp.



Tổ Tổng Hợp mà cô Trang phụ trách có 11 giáo viên với đặc thù nhiều môn trong một tổ như môn Tiếng Anh, GDTC, Nghệ thuật...Nhưng là một Tổ Trưởng chuyên môn trong nhiều năm, cô luôn trăn trở làm thế nào để tổ luôn vững mạnh về chuyên môn và phát huy tích cực các thế mạnh của các thành viên trong tổ để đưa phong trào của nhà trường đạt được nhiều thành tích cao.

Cô luôn trau dồi bản thân qua những buổi tập huấn của các cấp và đồng thời thường xuyên đôn đốc các thành viên trong tổ tham dự một cách nghiêm túc, hiệu quả. Để từ đó vận dụng tốt các phương pháp dạy học trong quá trình giảng dạy. Trong các công việc của tổ hay những hoạt động khác của nhà trường xây dựng, cô luôn là người luôn tiên phong đi trước và hướng dẫn chỉ bảo tận tình cho các thành viên của tổ mình hoàn thành tốt mọi công việc.

Từ khi còn là một giáo viên trẻ đến khi đứng trên cương vị của Tổ trưởng chuyên môn, cô luôn tích cực tham gia giúp đỡ đồng nghiệp trong các giờ thi giáo viên dạy giỏi. Từ việc hỗ trợ về chuyên môn như xây dựng giáo án, thiết kế bằng ứng dụng công nghệ thông tin hay việc hỗ trợ làm đồ dùng dạy học,... cô luôn nhiệt tình trong mọi việc. Đó là lý do cô được nhà trường cũng như Chi bộ đánh giá cao và nhiều năm liền cô đã đạt được thành tích rất cao.

Để Tổ Tổng hợp vững mạnh như ngày hôm nay là nhờ những đóng góp rất lớn của cô. Tuy nhiên khi nhắc đến quyền lợi và thành tích là cô lại luôn nhường hết cho các thành viên trong Tổ. Bởi với cô Trang, những việc mà cô đã làm rất bình thường, nhỏ bé... nên cô luôn từ chối khi được bình bầu danh hiệu. Ai trong tổ Tổng hợp cũng rất tự hào và đều nỗ lực phục tinh thần làm việc hăng say, nhiệt huyết của cô.



Công việc bận bịu, hầu như ngày nào cũng ở trường từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Từ việc giảng dạy, Tổ trưởng chuyên môn đến chủ nhiệm lớp cuối cấp ... áp lực công việc là thế nhưng cô vẫn luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người. Để hài hòa giữa công việc và gia đình như việc đưa đón con đi học, nên cô đã quyết định chuyển con trai về nơi cô làm việc tuy đường từ nhà đến trường

rất xa. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cô đề cố gắng nỗ lực bản thân cô luôn là 1 phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Và luôn là hậu phương vững chắc cho chồng, nuôi dạy 2 con ngoan ngoãn... nhiều đồng nghiệp hỏi cô có bí quyết gì. Cô cười, tâm sự “*Ước mơ từ nhỏ của tôi là trở thành một cô giáo giống như mẹ của tôi. Tôi đến với ngoại ngữ bằng tình yêu và niềm say mê bởi ở đó tôi được tiếp cận với nhiều nền văn hóa phong phú và truyền mở cho các em học sinh nhiều điều lý thú về kiến thức, về cuộc sống, thế giới xung quanh*”. Những lời tâm sự đó của cô đã truyền cảm hứng đến mỗi em học sinh yêu thêm ngôn ngữ mới và cũng là động lực để mỗi thầy cô giáo của nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Trong những năm giảng dạy ở nhà trường, cô luôn khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình, nhận được sự tin nhiệm của các đồng nghiệp, sự tin yêu của phụ huynh và học sinh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được nhà trường, cấp trên giao phó. Khi được hỏi về cô giáo Quỳnh Trang, các em học sinh luôn dành những thiện cảm, kính trọng, yêu quý cô.

Đến với mỗi giờ học, cô luôn luôn trăn trở làm thế nào để cho học sinh có được sự hào hứng, dễ ghi nhớ nhanh và hiệu quả các động từ bất quy tắc, thực hành vào việc làm bài tập về ngữ pháp một cách chính xác, bởi các em sẽ phải áp dụng kiến thức này xuyên suốt bốn năm học trung học cơ sở.

Chính vì vậy mà cô đã sáng tạo ra trò chơi **DOMINO BẤT QUY TẮC** và **TÚ LƠ KHƠ TRÍ TUỆ** để giúp cho các em học sinh vừa tạo được hứng thú, vừa ghi nhớ nhanh, vừa có thể giúp các em áp dụng và làm đúng các dạng bài tập ngữ pháp có sử dụng động từ bất quy tắc. Cô đã áp dụng trò chơi Domino bất quy tắc và Tú lơ khơ trí tuệ trong suốt mấy năm học vừa qua. Sự sáng tạo đó đã giúp cho các em học sinh hứng thú, chủ động trong học tập, ngày càng tiến bộ.

Trong suốt 17 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, những thành tích mà cô đạt được như: giải nhất Giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh cấp Thành phố, liên tiếp ba năm liền đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố, đạt giải Xuất sắc trong cuộc thi “Nhà giáo Thanh Xuân tâm huyết, sáng tạo năm học 2021-2022” ... đã khẳng định nỗ lực, tình yêu nghề, chuyên môn giỏi của cô giáo Quỳnh Trang. Và thật vinh dự khi trong tháng 12 này, cô Trang là một trong 200 giáo viên môn Tiếng Anh được Sở GD&ĐT Hà Nội cử đi Australia bồi dưỡng, nâng cao phương pháp dạy học môn Tiếng Anh.



Các danh hiệu và thành tích cô Trang đã đạt được:

- Giải nhất Giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh cấp Thành phố
- Ba sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận
- Được tặng thưởng giấy khen “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
- Danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2019
- Liên tục đạt danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở, Giáo viên dạy giỏi cấp Quận từ năm 2007 đến nay
- Được tặng thưởng giấy khen Công dân học tập tiêu biểu năm 2021
- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

- Đạt giải Xuất sắc trong cuộc thi “Nhà giáo Thanh Xuân tâm huyết, sáng tạo năm học 2021-2022”

Thầy và trò trường THCS Nhân Chính gửi niềm tin yêu, cảm mến tới cô giáo Phạm Quỳnh Trang! Chúc cô mãi cháy với đam mê, sáng tạo, yêu nghề, yêu trò, đưa sự nghiệp giáo dục thủ đô ngày càng tiến bước!

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI VIẾT

Nguyễn Thị Thanh Vân

Dương Thị Hạnh